

ถาม-ตอบ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

การแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล

ถาม ๑. ต้องมีการออกคำสั่งหรือประกาศแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลหรือไม่ ?

ตอบ นายอำเภอต้องทำคำสั่งหรือประกาศแต่งตั้งบุคคลเป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ถาม ๒. การมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลควรดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ ให้นายอำเภอพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลในพื้นที่ โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดให้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเป็นหัวหน้าทีม หรือบางอำเภออาจให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล แต่ละทีมเลือกกันเองแล้วแจ้งให้นายอำเภอทราบก็ได้

ถาม ๓. กรณีที่ตำบลมีหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก หรือตำบลที่มีหมู่บ้านจำนวนมากว่า ๑๐ หมู่บ้าน อำเภอจะจัดทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล สำหรับตำบลนั้น ๒ ทีมหรือมากกว่า ได้หรือไม่?

ตอบ เนื่องจากบางตำบลมีหมู่บ้านมากกว่า ๑๐ หมู่บ้าน (ตำบลที่มีหมู่บ้านมากกว่า ๑๐ หมู่บ้าน มีจำนวน ๒,๗๔๗ ตำบล และตำบลที่มีหมู่บ้านมากที่สุด มีจำนวน ๓๕ หมู่บ้าน คือตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี) ซึ่งอาจเป็นปัญหาในเรื่องระยะเวลาดำเนินการ และบางหมู่บ้านในบางตำบลอยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก หากอำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าจะทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมีบุคลากรที่ประกอบเป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลได้เพียงพอ ก็อาจจัดเป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลในตำบลเดียวกัน แบ่งชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ ก็ได้ โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน หรืออาจมอบหมายให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลข้างเคียง หรือทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลที่มีหมู่บ้านจำนวนน้อยมาช่วยปฏิบัติงานในตำบลใหญ่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของนายอำเภอในการบริหารจัดการ

ถาม ๔. การออกคำสั่งแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร หน่วยงานใดเป็นผู้ออกคำสั่ง ?

ตอบ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นายอำเภอแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลในเขตพื้นที่อำเภอทั้งหมด โดยให้ประสานตัวบุคคลเพื่อมาเป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลกับเทศบาล (กรณีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) ในพื้นที่ด้วย

ถาม ๕. เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการควรเป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล คนละกี่ชุด ?

ตอบ เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการคนหนึ่งควรรับผิดชอบ ๒ - ๓ ตำบล แต่กรณีตำบลมีหมู่บ้านไม่มากอาจให้รับผิดชอบเกิน ๒ - ๓ ตำบลก็ได้

ถาม ๖. แต่งตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล บุคคล ๑ คน รับผิดชอบมากกว่า ๑ ตำบล ได้หรือไม่ ถ้าได้จะมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในการออกพื้นที่หรือไม่ (หากมีงบประมาณ)

ตอบ สามารถแต่งตั้งบุคคลในทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ให้รับผิดชอบได้มากกว่า ๑ ตำบล แต่การเบิกจ่ายงบประมาณต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

บทบาทและการดำเนินงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล

ถาม ๑. การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลจะต้องลงไปพร้อมๆ กัน ทั้งทีม ใช่หรือไม่ ?

ตอบ โดยหลักการบูรณาการการทำงาน และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ต้องลงไปเป็นทีม

ถาม ๒. ช่วงเวลาใดของวัน ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ?

ตอบ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ถาม ๓. ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล กำหนดแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน วันละ ๒ หมู่บ้าน ช่วงเช้า ๑ หมู่บ้าน ช่วงบ่าย ๑ หมู่บ้าน จะเป็นการเหมาะสมหรือไม่

ตอบ เนื่องจากในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลในแต่ละครั้ง มีประเด็นเนื้อหาสาระที่ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล จะต้องลงไปดำเนินการและถ่ายทอด สร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนหลายเรื่อง และมีเรื่องที่จะต้องดำเนินการหลังการจัดเวทีประชาคมในแต่ละครั้ง ดังนั้น ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ควรลงพื้นที่เพียง ๑ หมู่บ้าน ในแต่ละวัน

ถาม ๔. การจัดเวทีประชาคม ที่ได้กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ เป้าหมายผู้เข้าร่วม กำหนดจากครัวเรือนที่มีอยู่จริง/จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์

ตอบ ในการจัดเวทีประชาคมในแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือนที่มีอยู่จริงในหมู่บ้านหรือชุมชน ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมลงลายมือชื่อด้วยตนเองเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา ร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ถาม ๕. การเตรียมสถานที่ในการจัดเวทีประชาคม จะต้องจัดสถานที่แบบพิธีการ นั่งเก้าอี้รับฟัง การชี้แจงหรือไม่

ตอบ การจัดเวทีประชาคมเป็นเรื่องที่จังหวัดและอำเภอได้เคยดำเนินการอยู่แล้ว ดังนั้นให้ยึดหลักความเรียบง่าย ความสะดวก และความเหมาะสมของพื้นที่และผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมเป็นสำคัญ

ถาม ๖. การจัดเวทีประชาคมต้องทำในหมู่บ้านเท่านั้นหรือไม่ หรือทำในเขตชุมชนเทศบาลด้วย

ตอบ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการโครงการในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ให้จังหวัดและอำเภอทำความเข้าใจกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ให้เข้าใจในพื้นที่เป้าหมายที่ถูกต้องตรงกัน

ถาม ๗. การลงพื้นที่ครั้งที่ ๑ ให้มีการสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามแบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคลภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน ๗ แผ่น) ไปในการลงพื้นที่ครั้งที่ ๑ ได้เลยหรือไม่

ตอบ การลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ในครั้งที่ ๑ ให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแนวทางการดำเนินการของกระทรวงการคลัง ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์กำหนดแผนที่ชีวิต จะมีทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.) และผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) ลงไปดำเนินการต่อไป

งบประมาณ

ถาม ๑. รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ส่วนกลางจัดสรรให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ๗,๖๐๐ บาท นั้น กำหนดให้ใช้เบิกจ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง

ตอบ งบประมาณที่จัดสรรให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ ต่อครั้ง ประกอบด้วย

๑. ค่าตอบแทนวิทยากรทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ไม่เกินครั้งละ ๑๒ คน และให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน ๓๐๐ บาท/คน/ครั้ง
๒. ค่าอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม ครัวเฉลี่ย ๑๐๐ คนต่อครั้ง ในอัตราไม่เกิน ๔๐ บาท/คน/ครั้ง

ถาม ๒. ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล จะได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่าย ครั้งละ ๗,๖๐๐ บาท นั้น เป็นการให้ค่าใช้จ่าย ๗,๖๐๐ บาทต่อตำบล หรือ ๗,๖๐๐ บาทต่อหมู่บ้าน

ตอบ งบประมาณที่จัดสรรให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เป็นการจัดสรรสำหรับการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ต่อครั้ง

ถาม ๓. ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายได้คนละ ๓๐๐ บาทต่อ ๑ ชั่วโมงใช่หรือไม่?

ตอบ ค่าวิทยากรกำหนดให้จ่ายในอัตราไม่เกิน คนละ ๓๐๐ บาท สำหรับการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ ต่อ ๑ ครั้ง ไม่ได้กำหนดให้จ่ายเป็นรายชั่วโมง เช่น นาย ก ออกปฏิบัติงานที่หมู่บ้าน ก จะได้รับค่าตอบแทนวิทยากรในการปฏิบัติงานครั้งนั้นไม่เกิน ๓๐๐ บาท ไม่ว่าจะปฏิบัติงานกี่ชั่วโมง

ถาม ๔. การลงพื้นที่ที่ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ๑ ทีมอาจมีเจ้าหน้าที่ในทีมรับผิดชอบหลายพื้นที่ บุคคลนั้นจะต้องได้รับค่าตอบแทนจากจำนวนครั้งที่ออกไปทำงานในแต่ละหมู่บ้านใช่หรือไม่?

ตอบ ค่าตอบแทนวิทยากร กำหนดให้จ่ายตามการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่คนใดได้รับมอบหมายให้เป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล มากกว่า ๑ ทีม และลงปฏิบัติงานในพื้นที่จริงย่อมได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนครั้งที่ได้ออกปฏิบัติงานจริง

ถาม ๕. การเบิกจ่ายค่าอาหาร กรณีที่หมู่บ้านมีไม่ถึง ๑๐๐ คน จะทำอย่างไร สามารถเบิกเงินงบประมาณได้หมด ๔,๐๐๐ บาท ได้หรือไม่?

ตอบ ให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง ในอัตราไม่เกิน ๔๐ บาท ต่อคน ต่อครั้ง เช่น ถ้าหมู่บ้านมีประชากรเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุม ๘๐ คน สามารถเบิกค่าอาหารได้ ๘๐ คน x ๔๐ บาท = ๓,๒๐๐ บาท

ถาม ๖. สามารถเกลี้ยค่าใช้จ่ายหมวดค่าอาหารสำหรับผู้เข้าประชุมของหมู่บ้านขนาดเล็กที่มีกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมประชุมไม่ถึง ๑๐๐ คน ไปเพิ่มให้หมู่บ้านที่มีกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากกว่า ๑๐๐ คน ได้หรือไม่

ตอบ อำเภอสสามารถพิจารณาถ่วงจ่าย ค่าใช้จ่ายหมวดค่าอาหาร ที่เหลือจ่ายจากหมู่บ้านขนาดเล็กที่มีกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมประชุมไม่ถึง ๑๐๐ คน ไปให้ หมู่บ้านที่มีกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากกว่า ๑๐๐ คน ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของพื้นที่ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงงบประมาณเหลือจ่ายในรายการค่าอาหารที่อำเภอได้รับจัดสรรในแต่ละครั้ง

ถาม ๗. ในกรณีที่หมู่บ้าน/ชุมชนใดไม่มีการประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม จะสามารถเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายการอื่นได้หรือไม่

ตอบ หากข้อเท็จจริงไม่มีการประกอบเลี้ยงอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม ย่อมไม่สามารถนำไปเบิกค่าใช้จ่ายรายการอื่นได้ ทั้งนี้ ขอให้นายอำเภอกำชับผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อเท็จจริง และระเบียบของทางราชการ

ถาม ๘. งบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ครั้งที่ ๑ จะใช้งบประมาณจากแหล่งไหน

ตอบ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมการพัฒนาชุมชน จัดสรรให้จังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ครั้งที่ ๑

ถาม ๙. หากกรณีจังหวัดมีจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน รวมกันมากกว่าจำนวนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ในการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ส่วนกลางจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ การจัดสรรงบประมาณตามจำนวนหมู่บ้านที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ และยังคงมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองท้องที่ และตามจำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งถูกต้องตามระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและไม่มีผู้ใหญ่บ้าน

ถาม ๑๐. จะมีงบประมาณที่จะสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่ที่ได้จากเวทีประชาคมไทยนิยม ยั่งยืน หรือไม่

ตอบ กระทรวงมหาดไทยได้เสนอของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้าน/ชุมชน ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
นอกจากนี้แล้ว สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ยังได้ของบประมาณสนับสนุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วย

ถาม ๑๑. หลังจากที่ได้ปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมแล้ว หากมีปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาเป็นจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับหลายพื้นที่ หลายหน่วยงาน จะมีแนวทางจัดทำโครงการและชี้แจงชาวบ้านอย่างไร

ตอบ ให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล รวบรวมปัญหา/ความต้องการเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ หรือให้จังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด หรือเสนอคำของบประมาณไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ น.